



Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Hestia (Công ty), Mã chứng khoán: HSA xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan đối với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Theo Quyết định số 517/QĐ – SGDHN ngày 23/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc duy trì hạn chế giao dịch. Cổ phiếu HSA bị hạn chế về thời gian giao dịch do Công ty Cổ phần Hestia chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Công ty xin được giải trình nguyên nhân và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch như sau:

Trong giai đoạn cuối năm 2023 Công ty đã triển khai thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh theo chiến lược cổ đông đã thông qua. Công ty đã tiến hành cơ cấu hoạt động và rà soát các tồn đọng nhằm xử lý dứt điểm, đặc biệt là công tác tuân thủ quy định nghĩa vụ của Công ty đại chúng trong công tác quản trị và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Cùng với đó Công ty đã sớm tiến hành trao đổi làm việc với các đơn vị kiểm toán về việc tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty chúng tôi. Tuy nhiên quá trình xem xét đánh giá của đơn vị kiểm toán kéo dài nên việc lựa chọn thống nhất đơn vị kiểm toán bị chậm. Điều này dẫn tới Công ty chưa kịp công bố báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán đúng thời gian quy định.

Ngày 05/6/2024 Công ty chúng tôi đã hoàn tất việc công bố thông tin báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán, và đã khắc phục được vi phạm chậm công bố báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. Việc công bố chậm báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán là điều Công ty không mong muốn, điều ra đã gây ảnh hưởng không tốt tới Quý Sở. Công ty Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý Sở. Với tinh thần tuân thủ các quy định nghĩa vụ của Công ty đại chúng. Công ty chúng tôi rất mong Quý Sở tạo điều kiện và hỗ trợ trong thời gian tới để Công ty thực hiện tuân thủ đúng quy định. Công ty cam kết tuân thủ các nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định và sẽ không có bất kỳ vi phạm nào trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Trần Đức Định